



สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕

ของ

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ

พี่น้องข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ กองทัพอากาศ ทุกท่าน

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ผมขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังพี่น้องทหารอากาศทุกท่าน ตลอดจนครอบครัว ด้วยความรักและความอาทร

ในรอบปีที่ผ่านมาพี่น้องทหารอากาศได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทুমเท เสียสละทั้งร่างกายและแรงใจ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แม้การปฏิบัติจะต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ แต่พี่น้องทหารอากาศก็ยังสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ พร้อมทั้งขอส่งกำลังใจและความหวังไปยังผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยสนาม เพราะเป็นผู้ที่มีความเสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในกองทัพอากาศ สร้างเกียรติและศักดิ์ศรีของทหารให้เป็นที่น่ายกย่องชมเชย

สำหรับปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ นี้ กองทัพอากาศมุ่งมั่นพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อาทิ เครื่องมือ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ และวิทยาการให้มีความทันสมัย เพื่อเป็นกองทัพอากาศที่ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งมีสวัสดิการที่ดี สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการและครอบครัว จึงขอความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องทหารอากาศทุกท่านในการเป็นฟันเฟืองที่มีคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนกองทัพอากาศไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีจิตสำนึกรับผิดชอบ เสริมสร้างความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความเสียสละด้วยการตั้งมั่นในการทำความดี มีจิตอาสา และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ พร้อมทั้งน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการดำเนินชีวิตให้วัฒนาถาวร ก่อให้เกิดความสงบสุขของประเทศชาติและประชาชนสืบไป

ในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ ผมขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนเจดะพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ สมบูรณ์พูนผลด้วยจตุรพิธพรชัย มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง ประสงค์สิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

พลอากาศเอก

(นภาเดช ธูปะเตมีย์)

ผู้บัญชาการทหารอากาศ